

ที่ ศธ 0206.3/ว 11

สำนักงาน ก.ค.ศ.

กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

๑๖ กันยายน 2548

เรื่อง มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน เลขาธิการ อธิบดี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง (1) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2548

(2) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 12 กันยายน 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 42 กำหนดให้ ก.ค.ศ.จัดทำมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่ง ทุกวิทยฐานะ ซึ่ง ก.ค.ศ.ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา สายงานการสอน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครู และมาตรฐานวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ตามหนังสือที่อ้างถึง (1) และ (2) แล้วนั้น ในกรณีนี้ ก.ค.ศ.ได้กำหนด มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติม คือ มาตรฐานวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการ-ชำนาญการ ผู้อำนวยการชำนาญการ และศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไว้เป็นบรรทัดฐานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้ สำหรับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเจีรว อยุ่สีมารักษ์)

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

22 ก.ย. 2548

กลุ่มมาตรฐานตำแหน่งที่ 2

โทร. 0 2280 2828

โทรสาร 0 2280 1029

## **มาตรฐานวิทยฐานะ**

### **ชื่อวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ**

#### **หน้าที่และความรับผิดชอบ**

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

#### **คุณภาพการปฏิบัติงาน**

มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และสามารถบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย มีผลให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ส่งผลดีต่อการจัดการเรียน การสอนของสถานศึกษา

#### **คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ**

ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือดำรง ตำแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะชำนาญการ

#### **การให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ**

ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 2 และได้รับเงินวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

## **มาตรฐานวิทยฐานะ**

### **ชื่อวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ**

#### **หน้าที่และความรับผิดชอบ**

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

#### **คุณภาพการปฏิบัติงาน**

มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และสามารถบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป มีผลให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

#### **คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ**

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะชำนาญการ

#### **การให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ**

ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 2 และได้รับเงินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ

## **มาตรฐานวิทยฐานะ**

**ชื่อวิทยฐานะ** ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

### **หน้าที่และความรับผิดชอบ**

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ และวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

### **คุณภาพการปฏิบัติงาน**

มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และสามารถปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา มีผลให้ครูและบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนและการศึกษา

### **คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ**

ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะชำนาญการ

### **การให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ**

ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 และให้ได้รับเงินวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ